



การศึกษา - วัฒนธรรม

(https://mgronline.com/qol/8504/start=0)

หน้าหลัก (https://mgronline.com) / ชุมชน-คุณภาพชีวิต (https://mgronline.com/qol)

/ การศึกษา - วัฒนธรรม (https://mgronline.com/qol/8504/start=0)

'ธรรมศาสตร์' ติด TOP 10 โลก มหา'ลัย แห่งความเท่าเทียมทางเพศ

เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2566 18:40 | ปรับปรุง: 25 มิ.ย. 2566 18:40 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์' คว้าอันดับที่ 7 จากกว่า 1,000 สถาบันทั่วโลก พร้อมกับคว้าอันดับ 1 ของประเทศ ในการขับเคลื่อน SDG 5: เป้าหมายด้านความเสมอภาคทางเพศ' ลุยจัดกิจกรรม Pride @Thammasat: Celebrate with Pride, Unite in Diversity ตอกย้ำ 'ความเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เท่าเทียม' สำหรับคนทุกกลุ่ม

The Times Higher Education (THE) Impact Rankings สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ 5 เรื่อง Gender Equality หรือ ความเสมอภาคทางเพศ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2566 โดยพบว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 7 จาก 1,081 สถาบันการศึกษาทั่วโลก และถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยในกิจกรรม "Pride @Thammasat: Celebrate with

มิ.ย. 2566 ตอนหนึ่งว่า ในโอกาสครบรอบ 89 ปี มธ. ได้ดำเนินวิสัยทัศน์ด้วยแนวคิด Trinity TU : Equity, Opportunity, Sustainability โอกาสสู่ความเสมอภาคที่ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิติ

รศ.เกศินี กล่าวว่า มธ.ให้ความสำคัญกับ SDGs เป้าหมายที่ 5 เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมามีการดำเนินการที่จะมุ่งไปสู่การลดความเสียเปรียบทางเพศในด้านการศึกษาและการจ้างงาน รวมถึงมีนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตของทุกเพศ ตลอดจนการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจทางเพศ

ตั้งแต่ปี 2562 ที่เข้ามากำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานของ มธ. โดยตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ ควบคู่ไปกับการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

รศ.ดร.พิชญ์ ตูจินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยด้านคุณภาพชีวิต มธ. กล่าวว่า แม้ปัจจุบันสังคมไทยจะก้าวข้ามคำว่าชายและหญิงไปแล้ว อันมาจากความแตกต่างความหลากหลายที่มากขึ้น แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นสิ่งที่ มธ.ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เช่น การจัดสรรโควตาการศึกษาให้ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา มีบริการการช่วยเหลือบุตร สำหรับการทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น

รศ.ดร.พิชญ์ กล่าวต่อไปว่า ทูนโยบายที่ มธ. ขับเคลื่อน มีการติดตามและรับฟังเสียงจากประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีความร่วมมือกัน เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชุมชนองค์กรบริหารจังหวัด (อบจ.) ฯลฯ เพื่อให้นโยบายที่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง

“แน่นอนว่าในการขับเคลื่อนเราไม่ได้ต้องการหยุดแค่ที่ 7 ของโลก เราคาดหวังที่จะไปได้ไกลกว่านี้ แต่สุดท้ายที่เราเดินมาถึงจุดนี้ได้ ไม่ใช่แค่เพียงนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเสียงของพวกเราทุกคนที่ช่วยสะท้อนกลับมาว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ช่วยกันคิด มีมิติใหม่ๆ มากมาย ที่จะสามารถนำเสนอให้กับมหาวิทยาลัย และสังคมได้” รศ.ดร.พิชญ์ กล่าว

รศ.ดร.ชুমเขต แสงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยด้านกายภาพ มธ. กล่าวว่า มธ.ไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงการสร้างความปลอดภัยทางเพศเท่านั้น แต่ยังมี การขับเคลื่อนในการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นเป้าหมาย SDGs ที่ 10 โดยการเปิดให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรอื่นๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีเส้นแบ่ง เช่น การมีรถเมลไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทางขึ้นลงรองรับรถเข็นได้ทุกรูปแบบ มีเสียงประกาศเมื่อถึงจุดจอดระหว่างทางเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ทราบถึงข้อมูล

“ถามว่าธรรมศาสตร์ทำอะไรบ้าง เรามีการให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศที่เลือกเองได้ เรามีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาของเรา เรามีคลินิกสุขภาพเพศธรรมศาสตร์ที่รองรับการให้คำปรึกษาให้กับทุกเพศ เริ่มให้ถูกจุด คลื่นคลายปมต่างๆ ตั้งแต่แรก แล้วปัญหาเหล่านั้นมันจะคลี่คลายตามไป” รศ.ดร.ชুমเขต ระบุ

คุณากร ตันติจินดา นายกองคณาธิการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มธ. เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่อ หรือตัวตน แน่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสวยงามที่เกิดภายใต้ร่มเงาของมหาวิทยาลัย และเพื่อจะให้ความหลากหลายต่างๆ อยู่ร่วมกันได้ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติคือสิ่งสำคัญอย่างมาก ทั้งทางโอกาส การปฏิบัติ และทางเพศ

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้เดินทางมาไกลมากในเรื่องของความเท่าเทียมอย่างการแต่งกายตามเพศสภาพได้ เรายกเลิกคำนำหน้านามได้ เราสามารถจัดกิจกรรมเหมือนในวันนี้ได้ ผมในฐานะนักศึกษาปัจจุบันขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้ร่วมกันมา และหวังว่าจะร่วมกันต่อยอดไปสู่ประเด็นเชิงสังคมมากขึ้น ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมไทยอย่าง

เจสซี กิระนา จัสมิน ซูว์เทอร์ นางแบบและนักแสดง กล่าวว่า อยากให้ทุกคนเริ่มด้วยการเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง และเห็นอกเห็นใจมนุษย์ด้วยกัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกการขับเคลื่อนทางสังคม ตอนนี้ส่วนตัวกำลังผลักดันเรื่องความแตกต่างในด้านการพัฒนาสมอง และบางครั้งต้องเผชิญการตีตราว่าการมีส่วนมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องเป็นภาวะแบบนี้ กระทั่งโรคหรือเพศก็ตาม จนถูกผลักให้เป็นอื่น

ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกๆ คนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพ่วงหลายกรอบพวกนั้นได้ แค่เริ่มด้วยการโอบรับ รวมถึงเปิดพื้นที่ในจิตใจให้คนกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายได้ทำตามความฝัน ทำสิ่งที่ต้องการจะทำ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อให้กับสังคมได้

ลดความเหลื่อมล้ำ (https://mgronline.com/tags/ลดความเหลื่อมล้ำ)

แกลเลอรี > (https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9660000057742)



(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9660000057742)



(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9660000057742)



(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9660000057742)



(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9660000057742)



(https://mgronline.com/qol/photo-gallery/9660000057742)

'การทำสงครามกับมือที่มองไม่เห็น' มหาภาพยंत्रกษัตริย์กับเครือข่ายสุขภาพ



ผมเติบโตมาในยุคที่สุขภาพบุรุษเพศ ๆ ต้องพกนุหรีนออก
จุดด้วยไฟแช็กราคาแพงที่มีเสียงดังปึงเป็นเอกลักษณ์ และมี
ภาพจำของสายลับในชุดทักสิโคสุดเนียบซึ่งคาบนุหรีและ
แนะนำตัวกับศุภาพสตรีในกาสิโนว่า...ผมชื่อบอนด์ และยังมี
หนัง Hollywood อีกมากมายในยุคที่ถูกลักการตลาดจาก
บริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่สนับสนุนและแทรกแซง จนกลายเป็น
วัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลก จนขยายยอดขายและสร้าง
กำไรให้ธุรกิจนี้ได้อย่างมหาศาลในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ในทาง
กลับกัน "นิโคตินกับควินนุหรี" ได้ทำร้ายสุขภาพผู้สูบ และผู้
ใกล้ชิดที่สุดดมควันนุหรีมือสอง จนกลายเป็นโรคมะเร็ง โรค

มีการแทรกแซงผ่านระบบการค้าเสรี ภาษี การเมือง รัฐสภา
สถานทูต และหอการค้าด้วย ดังนั้นการต่อสู้กับมือที่มองไม่เห็น
จึงนับเป็นมหาภาพยंत्रสงครามสุขภาพ

ในปัจจุบันประเทศไทยได้การยอมรับจากเครือข่าย
สุขภาพทั่วโลกว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบที่มีกลไก
ควบคุมการจำหน่ายและซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่



ปัจจุบันสงครามยาสูบได้เปลี่ยนรูปแบบจากนุหรีธรรมดาไปสู่
ยุคนุหรีไฟฟ้า และนวัตกรรมยาสูบที่ทันสมัย ดูดง่าย ที่บางชนิด
มีกลิ่นและรสชาติถูกใจวัยรุ่น โดยได้มีงานวิจัยมากมายที่แอบ
สนับสนุนจากมือที่มองไม่เห็นว่ามีพิษภัยน้อยกว่านุหรีแบบเดิม
และมือที่มองไม่เห็นนี้ก็กำลังแทรกแซงระบบราชการและ
การเมือง เพื่อเปิดตลาดเสรีให้กับนุหรีแบบใหม่ที่เรายังไม่รู้เท่าทัน
ในขณะเดียวกัน ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกก็ได้แวะมา
เยี่ยมเยือนเมืองไทย และมาเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม
ใน MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ WHO-FCTC ในความร่วมมือจัดตั้ง "ศูนย์
ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก" ขึ้นในประเทศไทย โดย
มี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ และ
ดร.แอนเดรียน่า บลังโก มาร์ติโซ ร่วมลงนาม และในงานนี้ยัง
มี ศ.นพ.ประภคิต วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ มาร่วมวงบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์การต่อสู้กับมือ
ที่มองไม่เห็น ที่คัดค้านเราด้วยกลไกนานาชาติ ด้วยการค้าเสรี
การตลาด และการทูต จนเราพ่ายแพ้ ถอยร่นมาโดยตลอด
แต่ในระหว่างที่เราถอยร่นมานั้นเราก็สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย จนผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 และล่าสุดก็คือกฎหมายควบคุมนุหรีไฟฟ้า เพื่อ
สู้กลับ แต่อีกไม่นานมือที่มองไม่เห็นนี้ ก็คงจะเปิดเกมรุก
อีกครั้งในวาระการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่ ที่ส่งสัญญาณว่า...
มหาภาพยंत्रสงครามครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว.

ปอด และทำร้ายสุขภาพอื่น ๆ โดยนอกจากทำร้ายสุขภาพแล้ว
ยังมีผลต่อเศรษฐกิจของผู้สูบ ตั้งแต่เสียเงินซื้อนุหรีมาเผา จนถึง
ค่ารักษาพยาบาลในบั้นปลายชีวิต นี่ยังไม่รวมงบประมาณรัฐที่
ต้องเพิ่มเข้าไปในระบบสาธารณสุข และภาระงานที่เพิ่มขึ้นของ
คุณหมอและพยาบาล ทั้งนี้ ไม่เพียงบริษัทยาสูบยักษ์ใหญ่จะ
แทรกแซงแบบเนียน ๆ ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่กระตุ้นยอดขาย
จากภาพยนตร์ ทีวี โฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แล้ว
การขยายตลาดจากผู้ผลิตในประเทศยักษ์ใหญ่ในตะวันตกก็ยัง



๐๐ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณฯ ช่วยเหลือ : เป็นเด็กบกพร่องที่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำต้องทำงานตระเวนส่งน้ำแข็งเพื่อให้ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และมีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวตั้งแต่เด็ก แต่ “ธนิต ลุงหมั่น”



ก็ขยันหมั่นเพียร และ มุมานะในการเรียนอย่างสม่ำเสมอจนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และสอบเป็นนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เป็นผลสำเร็จ และเพื่อตอบแทนความมุมานะ

ดังกล่าว เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร จึงได้ประทานไอแพด เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งทุนการศึกษา จำนวน 854,000 บาท ถือเป็นรางวัลความขยันหมั่นเพียรของคนที่มีชีวิตอย่างแท้จริง.

๐๐ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย

ประกาศผลการประกวด

ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย

ประจำปี 2566 กันไปเป็น

ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

โดยรางวัลชนะเลิศฝ่าย

ชายตกเป็นของ “ปอนด์”

จักรกฤษณ์ อารักษ์ ปี 4

สาขาการท่องเที่ยวกณะศิลป

ศาสตร์ ขณะที่ฝ่ายหญิง “ฟ้าใส”

บุษยมาศ บุญจรัส ปี 2 สาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์



คว้ารางวัลไปครอง ทั้ง “ปอนด์” และ “ฟ้าใส” ส่งเสียงใสๆมาว่า รู้สึกเป็นเกียรติสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่ได้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และพร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง นอกจากนี้สวยหล่อแล้วความสามารถยังล้ำเกินใครๆไปอีก เห็นที่หัวบันไดคณะไม่ห่างกันละที่นี่.



๐๐ กวาดเหรียญรางวัล : แม้จะไม่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) ครั้งที่ 12 “กัมพูชา 2023” มาได้แต่ “เพชร สิงห์มานนท์” นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ก็กวาดเหรียญรางวัลมาได้ถึง 4 เหรียญ แบ่งเป็น 2 เหรียญเงิน จากกีฬาว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์ 100 ม. และประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x100 ม. ส่วนอีก 2 เหรียญทองแดงได้จากกีฬาว่ายน้ำ

ประเภทกรเซียง 100 ม. และประเภทฟรีสไตล์ 50 ม. นี่ถ้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักหน่อยปีหน้าฟ้าใหม่รางวัลใหญ่อยู่ใกล้แค่เอื้อม.

๐๐ แข่งขันตอบปัญหา: คงไม่ช้าเกินไปที่จะแสดงความคิดเห็น กับทีมนิสิตปริญญาตรีจากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย “กันตินันท์ ตรีกรุฑพันธ์ุ, กันตพัชร์

ทัสจันทร์, ณัฐนิชา เตชะอำนวยพร และ อสมภรณ์ ทักษะดิศด์

สกุล” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมด้วย

รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารระดับประเทศ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023

2023 เก่งแถมมีรางวัลการ์ตูนตีกันขนาดนี้ อนาคตสดใสซัวร์.



ข่าวเด่น